

## BÁO CÁO

### Tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, Kỳ họp thứ 6

Qua thảo luận của các Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII tại kỳ họp thứ 6, đã có tổng cộng **50 lượt** ý kiến tham gia được các đại biểu đưa ra với những ý kiến tâm huyết, xác đáng, mang tính xây dựng; trong đó, tập trung chủ yếu vào nhóm vấn đề liên quan đến tiến độ thi công một số dự án đầu tư; công tác bố trí, sắp xếp dân cư; một số nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, xã hội, công tác đào tạo nghề; chương trình mục tiêu quốc gia; việc quy định các chức danh, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri.

Ủy ban nhân dân tỉnh<sup>1</sup> xin chọn những vấn đề trọng tâm, nhiều đại biểu quan tâm để giải trình, báo cáo làm rõ thêm như sau:

#### **1. Về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024**

**1.1. Đại biểu có ý kiến** Đề nghị báo cáo tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án Đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum và giải trình cho cử tri biết lý do hiện nay chưa thực hiện xong

##### **Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:**

Đối với công tác đền bù, giải phóng mặt bằng toàn tuyến đường Trường Chinh đã được giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum triển khai thực hiện. Theo đó, khi triển khai thực hiện, căn cứ Văn bản số 140-CV/TU ngày 03/3/2021 của Tỉnh ủy về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đường Trường Chinh, có nội dung: “*Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Trường Chinh (đoạn từ Phan Đình Phùng đến đường Đào Duy Từ - phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla). Trong đó, rà soát, điều chỉnh hạng mục đầu tư các đoạn vỉa hè còn lại trên toàn tuyến từ Hợp phần 2 sang Hợp phần 1 của Dự án cho phù hợp; tuyên truyền, vận động người dân có đất dọc tuyến đường Trường Chinh, thành phố Kon Tum tự nguyện hiến đất để mở rộng vỉa hè nhằm tiết kiệm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng của Dự án*”.

<sup>1</sup> Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất tại cuộc họp ngày 07 tháng 12 năm 2023.

Triển khai chủ trương trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, nhất là tập trung tuyên truyền vận động Nhân dân hiến đất để thực hiện dự án. Cùng với đó, trong năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức nhiều buổi làm việc với các đơn vị có liên quan để bàn bạc, tìm cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Theo đó kết quả thực hiện đến hiện nay cụ thể như sau:

- 74 hộ/238 hộ có đơn đồng ý hiến đất. Trong đó: có 48 hộ đã nhận tiền tài sản trên đất và đã bàn giao mặt bằng (*chủ yếu các hộ dân thuộc địa bàn phường Duy Tân*); có 26 hộ: hiện nay các hộ này thay đổi ý kiến, không đồng ý hiến đất, đề nghị bồi thường về đất

- 164 hộ/238 hộ không đồng ý hiến đất. Lý do các hộ không đồng ý hiến đất: Nguồn gốc đất các hộ dân được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sư đoàn 10 giao đất và sử dụng ổn định từ trước đến nay (*ranh giới thời điểm giao đất và hiện trạng đang sử dụng hiện nay không thay đổi*); các hộ gia đình bị ảnh hưởng có diện tích, tài sản và nhà ở nằm trong ranh giới giải phóng mặt bằng; giá trị tài sản bị ảnh hưởng lớn (*giá trị về đất, tài sản*); công trình bị ảnh hưởng phần lớn là nhà ở, các hộ gia đình đang sinh sống ổn định nên cần được bồi thường, hỗ trợ để có kinh phí xây dựng, sửa chữa lại nhà ở mới để ổn định cuộc sống.

Trước những khó khăn nêu trên, trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Văn bản số 811/BC-UBND ngày 13 tháng 10 năm 2023, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình số 782-TTr/BCSD ngày 25 tháng 10 năm 2023 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thống nhất việc điều chỉnh chủ trương từ vận động người dân tự nguyện hiến đất sang lập Phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất cho các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tại Văn bản số 1097-CV/TU ngày 09 tháng 11 năm 2023. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 3922/UBND-NNTN ngày 13 tháng 11 năm 2023 để chỉ đạo UBND thành phố Kon Tum, các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý để triển khai thực hiện chủ trương trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phối hợp, nhằm sớm triển khai hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng đối với dự án.

**1.2. Đại biểu có ý kiến:** Đề nghị cập nhật đầy đủ các số liệu phương hướng, nhiệm vụ về kinh tế - xã hội năm 2024 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua tại Hội nghị lần thứ 14

**Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:** Tiếp thu ý kiến Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, cụ thể điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2024, cụ thể như sau:

- Diện tích Cà phê: 30.549 ha (*trong đó: Diện tích Cà phê xứ lạnh 4.331 ha*).

- Diện tích cây ăn quả: 12.565 ha (trong đó: Diện tích trồng mới 2.000 ha, gồm: 500 ha sầu riêng, chanh dây 1.000 ha, chuối 100 ha, cây có múi 80 ha, dừa 50 ha, cây ăn quả khác 270 ha).

- Diện tích Cây Mắc ca: 3.996 ha (trong đó: Diện tích trồng mới 500 ha).

- Tổng đàn trâu: 25.000 con.

- Tổng đàn bò: 100.000 con.

- Trồng mới diện tích rừng: 3.000 ha.

- Khai thác đá 485.000 m<sup>2</sup>.

- Đường 12.500 tấn.

- Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt): 34.000 m<sup>2</sup>.

- Điện sản xuất 3.650 Triệu Kw/h

## **2. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

**Đại biểu có ý kiến:** Qua rà soát nội dung phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, xét từ nhu cầu thực tế tại địa phương, huyện Tu Mơ Rông đề xuất điều chỉnh phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, đối với Kế hoạch vốn đầu tư đề nghị xem xét cân đối điều chỉnh bổ sung tăng nguồn kinh phí để thực hiện hoàn thành các dự án chuyển tiếp thuộc dự án 2, dự án 5 và dự án 10; đối với Kế hoạch vốn sự nghiệp đề nghị xem xét cân đối bố trí nguồn vốn (Đối với dự án 2, tiểu dự án 1, dự án 3) phù hợp với nhu cầu thực tế tại địa phương.

### **Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:**

Tiếp thu ý kiến của đại biểu, trong quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Cơ quan chủ trì Chương trình (*Ban Dân tộc*) phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, đề xuất trình cấp có thẩm quyền điều chuyển vốn (*vốn đầu tư, chi thường xuyên*) từ tiểu dự án, dự án thành phần không có khả năng giải ngân hoặc tiến độ giải ngân thấp sang tiểu dự án, dự án thành phần có khối lượng thực hiện, có nhu cầu vốn thuộc Chương trình.

Ngoài ra, vừa qua Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thông qua Nghị quyết số Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 05 tháng 12 năm 2023 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024; theo đó xác định chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 là “giảm **3-4%/năm**”. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định, trong đó điều chỉnh Phụ lục I kèm theo dự thảo Nghị quyết với nội dung như sau: Điều chỉnh kế hoạch năm 2024 thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 từ “**2,54%**” thành “**3-4%**”.

### **3. Dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum**

**Đại biểu có ý kiến:** Mức phụ cấp đối với người tham gia trực tiếp ở khu dân cư: đề nghị không quy định hệ số, mà quy định mức cụ thể (250.000 đồng)

**Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:** Tại dự thảo Nghị quyết quy định: “Hỗ trợ 25.000.000 đồng/thôn, tổ dân phố/năm để chi hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Mức chi hỗ trợ không vượt quá 0,3/người/tháng. Giao Hội đồng nhân cấp xã quyết định chức danh và mức hỗ trợ cụ thể đối với những người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương”. Như vậy mức hỗ trợ đã tăng so với Nghị quyết 55/2021/NQ-HĐND (20 triệu) và phù hợp với quy định và tình hình thực tế cân đối ngân sách địa phương (khi tăng thêm 05 triệu/tháng/thôn/tổ dân phố/năm thì kinh phí ngân sách phải chi thêm khoản 3,8 tỷ đồng/năm).

Việc dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ không vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng để có mức quy định tối đa là cần thiết, để cơ sở có căn cứ, thuận tiện trong việc thực hiện; đồng thời tránh trường hợp các địa phương quy định mức chi quá cao hoặc quá thấp không tương xứng với tính chất công việc. Việc đề xuất mức hỗ trợ tối đa 0,3 mức lương cơ sở mà không phải là mức phụ cấp khác là để phù hợp với mức phụ cấp của chức danh Thôn đội trưởng (0.5) hay nhân viên y tế thôn bản (thôn khó khăn 0,5, các thôn còn lại 0,3) - cũng là những người làm việc ở thôn.

### **4. Về việc thực hiện các kiến nghị qua giám sát, chất vấn, kiến nghị cử tri**

**Đại biểu có ý kiến:** Về chất vấn và trả lời chất vấn đối với việc xử lý sai phạm trong việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và giải pháp xử lý thu hồi tiền đã chi truy lĩnh của các đối tượng hưởng trợ giúp xã hội. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ kết quả khắc phục, những khó khăn vướng mắc

**Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:** Ủy ban nhân dân tỉnh đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương liên quan xử lý, khẩn trương triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định; tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm thuộc đơn vị quản lý theo quy định.

Theo đó, đến nay Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thu hồi được **4.730,379 triệu đồng (đạt tỷ lệ 64,68%)**; số tiền còn lại chưa thu hồi là 2.583,561 triệu đồng. Trong đó, đã vận động 379 đối tượng hết tuổi hưởng thu hồi với số tiền 338,995 triệu đồng; vận động và thu hồi 07/07 đối tượng truy lĩnh<sup>2</sup> sai quy định tại Nghị quyết 68/2021/NQ-HĐND với số tiền 14,580 triệu đồng đạt tỷ lệ 100%.

<sup>2</sup> Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã vận động và thu hồi 05/05 đối tượng, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà thu hồi 02/02 đối tượng.

Đang tiếp tục vận động 1.676 đối tượng truy lĩnh sai quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP với số kinh phí còn lại phải thu hồi là 2.583,561 triệu đồng<sup>3</sup>.

Theo báo cáo của các ngành, trong công tác thu hồi gặp một số khó khăn vướng mắc: Số tiền phải thu hồi lớn, thời gian khắc phục ngắn, các đối tượng thuộc diện thu hồi kinh phí truy lĩnh trợ cấp đều thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sống tại thôn đặc biệt khó khăn nên công tác thu hồi kinh phí khó thực hiện trong thời gian ngắn; một số đối tượng đã thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nên không còn nguồn thu nhập nên việc thu hồi kinh phí gặp rất nhiều khó khăn.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai các giải pháp xử lý, khắc phục sai sót trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp, đúng quy định và đúng tiến độ. Đồng thời có Văn bản số 2025/UBND-KGVX ngày 30/6/2023 thống nhất gia hạn thời gian thu hồi, nộp ngân sách kinh phí chi sai chính sách trợ giúp xã hội nêu trên đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên (*trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ trình cấp thẩm quyền xem xét về kết quả xếp loại nhiệm vụ năm 2023 theo quy định*).

Ủy ban nhân dân tỉnh kính báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 6 xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- Các Ban của HĐND tỉnh (đ/b);
- Đại biểu HĐND tỉnh (đ/b);
- Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh (đ/b);
- Văn phòng UBND tỉnh (đ/b);
- Lưu: VT, KTTH<sub>VTĐ</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Tuấn**

---

<sup>3</sup> Huyện Đắk Hà: 374 đối tượng với số tiền thu hồi 648,526 triệu đồng; Thành phố Kon Tum: 18 đối tượng với số tiền thu hồi 49,150 triệu đồng; Huyện Sa Thầy: 488 đối tượng với số tiền thu hồi 1.101,625 triệu đồng; Huyện Kon Plông: 142 đối tượng với số tiền thu hồi 100,640 triệu đồng; Huyện Đắk Tô: 654 đối tượng với số tiền thu hồi 683,620 triệu đồng.